

รายงานผลการดำเนินการบริการวิชาการ เว็บไซต์ให้ชุมชน โรงเรียนบ้านหนองไผ่

อาจารย์อภิศณี เพียรเจริญวงศ์
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มีการจัดการเรียนการสอนวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บเพื่อธุรกิจ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบเว็บ และมีความสามารถออกแบบและพัฒนาเว็บเพจสำหรับธุรกิจ ในรายวิชานักศึกษาจะต้องมีการพัฒนาโครงการงานเว็บไซต์ ซึ่งหากได้พัฒนาจากความต้องการทางธุรกิจในสภาพแวดล้อมจริง ก็จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษายิ่งขึ้น

ในสังคมปัจจุบัน เว็บไซต์มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ และสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนได้หลายทาง แต่หลายส่วนในชุมชนอาจจะไม่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์ของตนเอง ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการสร้างการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของชุมชน จึงได้จัดโครงการสร้างเว็บไซต์ให้แก่องค์กรในชุมชน และมีการอบรมเพื่อให้ชุมชนสามารถดูแลเว็บไซต์ของตนเองต่อไปได้ และเพื่อเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชากับการบริการวิชาการกับชุมชนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของโครงการเว็บไซต์ให้ชุมชน

1. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์จากความต้องการทางธุรกิจจริงขององค์กรในชุมชนท้องถิ่น
2. เพื่อให้องค์กรในชุมชนท้องถิ่นมีเว็บไซต์ที่ตรงความต้องการของตนเอง และได้รับการอบรมการดำเนินงานเว็บไซต์ที่จัดสร้างขึ้น

โครงการนี้เป็นการบูรณาการโครงการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนในวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บเพื่อธุรกิจ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นักศึกษาหมู่เรียน ๕๔/๘๖ และ ๕๔/๘๗ โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อทำโครงการในหัวข้อที่นักศึกษามีความสนใจ โดยหัวข้อการทำเว็บไซต์เพื่อองค์กรหรือหน่วยงานในท้องถิ่นเป็นหัวข้อหนึ่งที่ให้นักศึกษาเลือกจัดทำได้โดยความสมัครใจ

รูปแบบกิจกรรมของโครงการเว็บไซต์ให้ชุมชนจะแบ่งออกเป็นสองระยะ โดยระยะแรกจะเป็นการนำนักศึกษาลงไปดำเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่โดยประสานกับองค์กรและหรือหน่วยงานในชุมชนที่มีความประสงค์จะจัดทำเว็บไซต์ของตน จากนั้นนักศึกษาจึงนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเว็บไซต์ในระหว่างภาคเรียน ผลการดำเนินงานมีเว็บไซต์ที่นักศึกษาได้ไปจัดทำให้หน่วยงาน รวม ๔ แห่ง ดังนี้ ๑. โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ๒. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ๓. โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสร้างอำเภอมือง จังหวัดนครปฐม นักศึกษาได้จัดทำเว็บไซต์เสร็จสิ้นเรียบร้อยและได้นำไปส่งมอบให้แก่หน่วยงาน และทางหน่วยงานผู้ใช้เว็บไซต์ได้มีหนังสือขอบคุณมายังโปรแกรมวิชา

โครงการในระยะที่สองเป็นการบูรณาการโครงการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนในวิชาการ พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นักศึกษาหมู่เรียน ๕๔/๘๖ และ ๕๔/๘๗ ซึ่งเป็นรายวิชาที่นักศึกษาเรียนต่อเนื่องจากวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บเพื่อธุรกิจ ที่ต้องการให้นักศึกษามีการบูรณาการความรู้เข้ากับการปฏิบัติ ระหว่างแผนธุรกิจและโครงการเว็บไซต์ และให้นักศึกษานำความรู้ไปสร้างประโยชน์เพื่อชุมชนและท้องถิ่น จึงไปจัดโครงการอบรมเว็บไซต์ให้ชุมชน ระยะที่ ๒ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จังหวัดราชบุรี เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในด้านสถานที่ เป็นการนำเว็บไซต์ของนักศึกษาไปส่งมอบให้โรงเรียนอย่างเป็นทางการ และจัดอบรมวิธีการเพิ่มเนื้อหาในเว็บไซต์ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน เป็นเวลา ๑ วัน

ผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๐ คน โดยอาจารย์อัญศณี เพียรเจริญวงศ์ เป็นวิทยากร และมีนักศึกษาหมู่เรียน ๕๔/๘๖ และ ๕๔/๘๗ รวม ๑๑ คน เป็นผู้ช่วยวิทยากร โดยได้อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อตกแต่งรูปภาพสำหรับนำไปใช้ในเว็บไซต์ บรรยายภาคการอบรม เป็นไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเองระหว่างพี่นักศึกษาและน้องนักเรียน

โครงการเว็บไซต์ให้ชุมชนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีผลการประเมินจากนักเรียนผู้เข้าอบรมในระดับดีมาก 4.75 และนักเรียนต่างเสนอความคิดเห็นว่าเรียนสนุกอยากให้พี่ๆ มาสอนอีก ในส่วนการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อเว็บไซต์ที่นักศึกษาจัดทำได้ระดับดีมาก 4.79

ในส่วนของการเรียนการสอนโดยใช้โครงการบริการวิชาการเป็นเครื่องมือในการสอนพบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเว็บไซต์ให้ชุมชนซึ่งมาด้วยความสมัครใจของนักศึกษาเองมีความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการทำโครงการมากกว่านักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วม ได้มีโอกาสไปเรียนรู้จากสถานที่จริงได้ แบ่งปันความรู้กับน้องๆ นักเรียน มีความภาคภูมิใจที่ได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ และได้บูรณาการความรู้ที่ได้ในวิชาเรียนเข้ากับการปฏิบัติจริง



